

Press ข่าวที่ 33 / วันที่ 21 ธันวาคม 2558

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล ม.2 รอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักเทคนิค กรุงเทพมหานคร จัดโครงการตรวจสอบสารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยเริ่มในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 พร้อมขยายผลดำเนินการทั่วประเทศ เน้น!!!พนักงานขับรถโดยสารทุกคนต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

วันนี้ (21 ธันวาคม 2558) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล ม.2 รอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักเทคนิค กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเปิดโครงการตรวจสอบสารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และตรวจสอบยาเสพติด พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานร่วม 5 ฝ่าย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจสอบสารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อมอบความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 มากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล ม.2 รอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักเทคนิค กรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบสารเสพติดลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงตรวจสอบบุคคล สิ่งของ และสัมภาระที่อาจมียาเสพติดแฝงมาด้วย ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะตรวจสอบเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 - วันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งสิ้นสุดช่วงการเดินทางของประชาชน โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มข้นตรวจสอบตามจุดต่างๆ ที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย และสายใต้ และได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น สุ่มตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ

นายสนธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2559 กรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากตัวรถหรือผู้ขับรถให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ภายใต้แนวคิด “สุขภาพ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม 2559” พนักงานขับรถทุกคน “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ซึ่งจะมีการตรวจสอบพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง หากตรวจสอบพบให้เปลี่ยนพนักงานขับรถทันที และกรณีตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบการขนส่งมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทด้วย ทั้งนี้ หากตรวจพบสารเสพติด ห้ามขับรถและให้เปลี่ยนพนักงานขับรถ พร้อมส่งตัวให้เจ้าพนักงานดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอย่างเคร่งครัดทันที หากประชาชนพบเห็นรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย หรือแจ้งเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบสารเสพติดได้ที่ หรือแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจในช่วงเทศกาล ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กรมการขนส่งทางบก หรือโทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อพิชิต / ข่าว / พิมพ์ (17 พ.ย. 58)